

Pháp cam kết hỗ trợ quân y ở vùng biên giới Syria - Jordani

Tác Giả: Mai Vân

Thứ Năm, 09 Tháng 8 Năm 2012 13:13

Bổ sung cho các hoạt động ngoại giao của Pháp và của các đối tác để chấm dứt các hành vi bạo ngược của chính phủ Syria.



Trên thị trấn Al Zaatri ở vùng biên giới Jordani (Reuters /M. Hamed)

Hôm nay, 09/08/2012, Paris đã cho chính thức bệ y khoa, và hàng trợ giúp khẩn cấp nhân nhân chí nhân số Syria ở vùng lãnh thổ Jordani, sát biên giới Syria.

Một chiếc máy bay A310 đã lên đường, chở khoảng 50 người trong đó có 25 người trong ngành quân y, cùng với 20 tấn thiết bị y khoa.

Thống tướng Pháp François Hollande quy định tổng gởi toán cứu trợ này vào tháng Hai vừa qua.

Thủ tướng Pháp vào hôm qua, đã ghi thích là quyết định trợ giúp trên nhä m « bổ sung cho các hoạt động ngoại giao của Pháp và của các đồng tác đồng chí mät các hành vi bạo ngược của chế độ Syria. »

Do tình hình chiến sự ác liệt ở Syria, số người di cư qua các nước láng giềng để lánh nạn ngày càng gia tăng. Jordani, cũng như Liban, đang phải đón hàng nghìn người Syria tän n.

Thủ Nhĩ Kỳ cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ qua, đã có hơn 2000 người ở Syria di cư qua lãnh thổ của họ.

Số người ở Syria lánh nạn ở Thủ Nhĩ Kỳ hiện đã lên đến hơn 50 000. Đây là số người di cư tiếp nối trong 9 tuần của hai Hội đồng Thổ tiếp động lên dọc biên giới hai nước. Theo một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 30 nghìn người lánh Syria đang có mặt ở Thủ Nhĩ Kỳ.

Còn ở Syria, quân đội chính phủ và phe nổi dậy vẫn tranh giành ác liệt từng khu phố ở thành phố Aleppo.

Sáng nay phe nổi dậy công nhận là họ đã phải rút khỏi khu vực Salahedine để xem là chiến lược trong thành phố, để rút về khu Sukari ở phía Nam, để tiếp tục pháo mänh liệt của quân đội Syria.

Tin rút lui này được hai người chỉ huy lực lượng nổi dậy, ở Aleppo - Houssam Abou Mohammad, chỉ huy mặt trận khu vực Dera Ashahba, và Wassel Ayoub, ở Nour al -Haq - xác nhận.

Tuy nhiên, theo hai người này, việc rút lui của họ mang tính chiến thuật để tạo mặt trận mới ở khu phía Đông Seif al Dawla và Machhad.

Theo AFP, một người còn ghi thích là chế độ mới ở Syria qua khỏi, lực lượng nổi dậy còn kiểm soát

Pháp cáo mạt diệt và quân yểm vùng biên giới Syria - Jordani

Tác Giả: Mai Văn

Thứ Năm, 09 Tháng 8 Năm 2012 13:13

khu vực Salahedine.

Hôm còn giới thích thêm là quân đội Syria đã pháo kích thẳng dội vào Salahedine, số dòng đội nổ bom tầm nhiệt, phá hủy 40 tòa nhà, làm cho 40 người thuộc lực lượng này di tản thiệt mạng, cùng với một số rớt lộn xuống dân.

Quân đội Syria đã tăng cường chiến dịch đánh chiếm Salahedine, số dòng chiến xa, xe bọc thép, và sáng nay tiến hành cuộc pháo kích chĩa thẳng.

Trong khi đó trên bình diện ngoại giao, Iran tiếp tục mời "cuộc họp tham vấn" về tình hình Syria, và cho biết đã mời hơn một chục nước Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh tham dự, nhưng nước mà theo Téhéran, có quan điểm "thực tế" về Syria.

Cuộc họp diễn ra vào chiều nay, nhưng đến sáng nay, giới địa phương danh tính cụ thể những người tham dự vẫn chưa được thông báo.

Chính quyền Damas cho biết là họ không có đội diện đội Iran.